
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชบญัญตักิารยางแหง่เทศไทย พ.ศ. 2558 

 จากพระราชบญัญตักิารยางแหง่เทศไทย พ.ศ. 2558 ท่ีมอบขอบขา่ยและอ านาจหน้าท่ีในธุรกิจ
ยางพาราอยา่งชดัเจน พดูง่ายๆ วา่ กฎหมายฉบบันีไ้ด้ตดิเขีย้วเล็บให้กยท.เดนิหน้าลยุด้านธุรกิจยางพารา
อยา่งครบวงจร ดงันัน้ ในปี 2560 

กยท.จงึวางแผนธุรกิจ เพ่ือเป็นการยกระดบัคณุภาพการผลิตยางในภาคเกษตรกรให้ขบัเคล่ือนเป็นรูปธรรม 
และเป็นระบบมากยิ่งขึน้ 

 “ เร่ืองนี ้การยางแหง่ประเทศไทย ได้วางแผนด าเนินงานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ชนิดท่ีเรียกวา่ ลงลกึ
ตัง้แตต้่นทางจนถึงปลายทาง ” 

กยท หรือ การยางแหง่ประเทศไทย 

 คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง  เปิดเผยวา่กยท .ได้เดนิหน้า โครงการจดัการสวนยางอยา่งยัง่ยืน  (Forest Stewardship 

Council : FSC) เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพการท าสวนยางอยา่งถกูต้องตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 

 ซึง่กยท.สนบัสนนุให้เกษตรกรชาวสวนยางจดัการสวนยางของตนเองให้อยูใ่นมาตรฐานนีม้าตลอด 
เพ่ือให้สอดรับกบัความต้องการของผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีตา่งให้ความส าคญัด้านการตรวจสอบคณุภาพซึง่
ไมใ่ชแ่คส่ินค้าเทา่นัน้ แตร่วมถึงวตัถดุบิและแหลง่ท่ีมาต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วยเชน่กนั 

 “ทุกอย่างต้องเป็นเร่ืองของการตรวจสอบย้อนกลับได้ สามารถยืนยันได้ว่าน ้ายางมาจาก
ต้นยางพาราท่ีปลูกในสวนท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 โดยปกตคินจะมองต้นยางแค่ น ้ายางเปียก หรือยางแห้ง  แท้จริงแล้ว ต้นยางยังมีรากยาง 
กิ่ง และไม้ยางท่ีเกิดจากการโค่นเม่ือต้นยางเส่ือมสภาพหรือไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเตม็ท่ี
แล้ว มีโอกาสน าไปแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่า และใช้ประโยชน์จากต้นยางได้มากยิง่ขึ้น เช่น เปลือก
ยางเอาไปท าพลังงานส่งออกไปยังประเทศญ่ีปุ่น  รวมถงึไม้ยางพาราท่ีบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน ก็สามารถขยายตลาดเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศผู้ซ้ือได้อีกหลายประเทศ ท้ังน้ี กยท. 
ได้จับมือกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) น าไม้ยางจากสวนยางท่ีนาบอนจ านวน 5,000 ไร่ 
เข้าร่วมการแปรรูปไม้ยางตามโครงการ FSC” รองผู้ว่าการ กยท. กล่าว 

 



ยกระดบัมาตรฐานสินค้า การจดัการโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี ้การยาง. ยงัเดนิหน้ายกระดบัมาตรฐานสินค้า การจดัการโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  Good Manufacturing Practices for Rubber Smoked Sheet หรือ GMPโดย
ได้สนบัสนนุสหกรณ์ท่ีมีก าลงัในการแปรรูปยางให้ได้มาตรฐาน GMP ขณะนี ้มีสหกรณ์จ านวน 6 โรง ใน
จงัหวดัตรัง  สามารถด าเนินการแปรรูปท่ีผา่นกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน มีการจดัการน า้เสีย การ
จดัการกลิ่น คนงานมีสขุภาพดีขึน้ ลดการสญูเสียท่ีไมจ่ าเป็นในกระบวนการอตุสาหกรรม และอ่ืนๆ ได้ดี 
ตามมาตรฐาน GMP ได้แล้ว สิ่งท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุตามมา  นัน่คือ ผู้บริโภคก็มัน่ใจในคณุภาพ หากมี
สินค้าท่ีดีมีคณุภาพ เป็นพรีเม่ียมเกรด ผู้ ซือ้หรือผู้ใช้จะพิจารณาและเลือกซือ้ของท่ีมีคณุภาพอยา่งแนน่อน 
เม่ือมีสินค้าท่ีมีคณุภาพ ยอ่มขายได้ในราคาท่ีสงูตามมา มีมลูคา่เพิ่มมากขึน้ 

การยกระดบัการผลิตด้วยมาตรฐาน GMP เป็นอีกแนวทางท่ี การยาง. เห็นถึงความส าคญั 

 “ตอนน้ีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หลายกลุ่มให้ความสนใจเร่ืองน้ีมาก โดยในปีน้ีเราตั้ง
เป้าไว้  64 สหกรณ์ และภายใน 5 ปี การยาง.จะเร่งด าเนินการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรได้
รับรองมาตรฐาน  GMP จ านวน 100 โรงงาน เพราะอยากให้คนไทยขายของท่ีมีคุณภาพ ระดับพรี
เม่ียมเกรด เพราะตลาดตอนน้ีมีความต้องการสินค้าท่ีแม้จะจ่ายแพงกว่าเล็กน้อย แต่ม่ันใจในคุณ
ได้แน่นอน” 

 รองผูว่้า กยท. กล่าวเพ่ิมว่า ส าหรับมาตรฐาน  GMP กยท. ไดล้งมือท าแลว้ทีจ่งัหวดัตรัง กระบี ่สุ
ราษฎร์ฯ และสงขลา อย่างไรก็ตาม การผลกัดนัโรงงานแปรรูปยางดว้ยมาตรฐาน  GMP จะตอ้งเกิดข้ึนจาก
ความตอ้งการของเกษตรกร ทีต่อ้งการใหโ้รงงานของตนเองมีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน ขายยางไดร้าคาสูง 

  ทัง้ 2 แนวทาง ท่ีกลา่วมา คือการด าเนินงานในขัน้ของต้นทาง และกลางทางเทา่นัน้ แตก่าร
ยกระดบัมาตรฐานยางและเพิ่มมลูคา่ยางแล้ว 

 การยาง. ต้องผลกัดนัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ดงันัน้ โครงการในระดบัปลายทาง คือ  โครงการ
ยางประชารัฐ คุณณกรณ์  เปิดเผยกบัทางยางเศรษฐกิจวา่ ทางการยาง. ได้ร่วมมือผู้ผลิตล้อยางรถยนต์  
บริษัท ดีสโตน จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทของคนไทย ท่ีมีมาตรฐานผลิตและสง่ออกล้อรถยนต์ทัว่โลก 

 ตามหลกัการโรงงานจะซือ้ยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือน าไปผลิตยางล้อรถยนต์ให้มี
มาตรฐานความปลอดภยัระดบัเดียวกบัยางในท้องตลาด ซึง่เราได้สัง่ผลิตล้อยางขายเบือ้งต้นจ านวน 4 รุ่น 
ทัง้เก๋ง และรถตู้  โดยมุง่ไปท่ีกลุม่รถแท็กซ่ี 7 หม่ืนกวา่คนั 



สว่นรถตู้จะมุง่ไปท่ีรถราชการเป็นหลกั และตอ่ไปก็จะขยายเข้าไปยงัรถกระบะ มอเตอร์ไซด์ และรถทหาร 
เป็นต้น 

 “โครงการนี ้เราตัง้เป้าไว้เบือ้งต้นล็อตแรกจ านวน 30,000 เส้น และหากตลาดมีความ
ต้องการซือ้เพิ่ม ก็สามารถผลิตออกมาจ าหน่ายได้เร่ือยๆ เพื่อให้ล้อยางของเราเป็นสินค้าใหม่ 
ไม่ใช่สินค้าที่ผลิตมาเพื่อรอจ าหน่าย ที่อาจท าให้คุณภาพสินค้าลดลงได้”  

 หากสหกรณ์รถแท็กซ่ีใด และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ การยาง. 
ยินดีเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้เครือขา่ยทกุภาคสว่นร่วมกนับรูณาการตามนโยบายของภาครัฐ ในการสง่เสริม
การใช้ยางในประเทศร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการล้อยางประชารัฐ 

 ส าหรับโครงการยางประชารัฐ การยาง นอกจากโครงการล้อยางประชารัฐ ท่ีวางเป้าไว้การใช้ยาง 
ปริมาณ 96,000 กิโลกรัม ร่วมกบัสหกรณ์แท็กซ่ี และหนว่ยงานรัฐแล้ว ยงัมีอีก 3 โครงการ ท่ีต้องการจะน า
ยางไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ในปีนี ้ได้แก่ โครงการยางปพืูน้สนามกีฬา 

 เป้าหมายปริมาณการใช้ยางประมาณ 1,240,000 กิโลกรัม โดยร่วมกบักระทรวงมหาดไทย 
หนว่ยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร กระทรวงศกึษา และกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ซึง่ขณะนีย้างปู
พืน้สนามของ การยาง. ได้ผา่นการรับรองมาตรฐาน มอก. เป็น ท่ีเรียบร้อยแล้ว 



 ทกุภาคสว่น ท่ีสนใจสามารถจดัซือ้เพ่ือใช้ในหนว่ยงานของตนได้ ขณะเดียวกนั การยาง.ยงัมี
โครงการผลิตภณัฑ์ยางเพ่ือสขุภาพ เป้าหมายการใช้ยางประมาณ 4,000,000 กิโลกรัม ร่วมกบักระทรวง
สาธารณสขุ และมลูนิธิโรคหวัใจ และสดุท้าย 

 โครงการยางปทูางผา่นเสมอระดบัทางรถไฟ วางเป้าปริมาณการใช้ยางประมาณ 500,000 
กิโลกรัม โดยเบือ้งต้น การยาง .จะขอความร่วมมือกบัทางการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 “โครงการยางประชารัฐนี ้จะเป็นโครงการน าร่องจาก การยาง. ที่จะชีใ้ห้เหน็ว่า ยางพารา 
สามารถแปรรูปเป็นสินค้าท่ี หลากหลาย และมีคุณภาพ ท่ีมีงานวิจัยรองรับ ได้รับมาตรฐานใน
ระดับสากล สามารถใช้ทดแทนวัสดุอ่ืนๆ ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ ” รองผู้วา่การฯ กลา่วปิดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 กยท. และ เหินฟง ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงการซือ้ขายยาง ณ การยางแหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

กรุงเทพฯ ทัง้ 2 ฝ่ายจะซือ้ขายยางประเภท ยางแทง่ STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล ปริมาณเฉลีย่เดือน

ละ 5,000 ตนั สง่มอบล๊อตแรกช่วงปลายเดือนมิถนุายนนี ้เปิดรับสมคัรสถาบนัเกษตรกรที่มีศกัยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ 

หวงัดดูซบัยางในฤดกูาลเปิดกรีดที่จะถึงเร็วๆนี ้สง่ตรงถึงมือผู้บริโภค 1 ใน 3 บริษัทผู้ผลติยางล้อยกัษ์ใหญ่ของจีน  

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ หลงัจากลงนามบนัทกึช่วยจ า เมื่อครัง้ที่ กยท.ไปดู

งานท่ีประเทศจีนในช่วงสองสปัดาห์ที่ผา่นมา และได้มีโอกาสได้ไปดศูกัยภาพการผลติของบริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดสัเท

รียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลติยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ที่มีก าลงัการผลติจ านวนมาก เพราะมีความต้องการใช้

ยางวนัละประมาณ 30,000 ตนั เราจึงน าความต้องการนีม้าพิจารณาวา่ก าลงัการผลติที่สามารถหาได้จะตอบโจทย์ความ

ต้องการของบริษัท เหินฟง ได้มากน้อยเทา่ไรได้บ้าง ณ วนันีน้บัเป็นจดุเร่ิมต้นของการซือ้ขายยาง ซึง่ทางบริษัทฯ ได้สง่ผู้มี

อ านาจลงนาม มาลงนามซือ้ขายฉบบัแรก โดยในสญัญาซือ้ขายฉบบัแรกนัน้ได้แสดงความจ านงต้องการซือ้ยางจากการ

ยางแหง่ประเทศไทยเดือนละ 5,040 ตนั ซึง่จะเป็นยางประเภท STR 20 หรือยางคอมปาวน์ ตามมาตรฐานสากล โดย 

กยท. จะเป็นผู้รวบรวมยางจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการซือ้ผา่นทางสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึน้ทะเบียน

กบั กยท. และคดัเลอืกยางที่มีคณุภาพเหมาะสมตรงตามความต้องการ ทัง้นี ้จะเป็นการดดูซบัเอายางจากฤดกูาลเปิดกรีด

นีอ้อกจากตลาดได้ประจ าทกุเดือน ซึง่เกษตรกรชาวสวนยาง หรือสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางที่มีศกัยภาพจะมีสว่นร่วม

ในการจ าหนา่ยวตัถดุิบในโครงการนีด้้วย 

 ดร.ธีธชั กลา่วเพิ่มเติมวา่ ความต้องการใช้ยางของบริษัท เหินฟง นัน้มีมากกวา่นีม้าก แตใ่นจดุเร่ิมต้นจะเร่ิมที่

ประมาณ 5,000 ตนัตอ่เดือน และหากผา่นไปแล้ว 6 เดือนถึง 8 เดือน ถ้าเราเห็นศกัยภาพของคูค้่าและศกัยภาพของผู้ผลติ

แล้ว กยท.ก็อาจจะปรับเพิ่มตามความต้องการใช้ เพราะในเครือบริษัทของกลุม่ เหินฟง มีมากถึง 45 บริษัท ที่อยูใ่นมลฑ

ลชานตงุ ซึง่มีความต้องการใช้ยางปีละ 1.5 ล้านตนั 



 "ส าหรับโครงการนี ้กยท. ไมไ่ด้เป็นเพียงผู้ผลติรายเดียว แตจ่ะต้องรับซือ้ยางไมว่า่จะเป็นยางก้อนถ้วย หรือยาง

ประเภทอื่นๆ จากเกษตรกร เพื่อน ามาแปรรูปเป็นยาง STR 20 ผา่นโรงงานทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ กยท. แตถ้่า

ปริมาณความต้องการใช้ยางเพิ่มมากขึน้ จะเปิดรับจากสถาบนัเกษตรกรผู้ผลติสนิค้าดงักลา่ว ซึง่มีโรงงานท่ีจะมาเข้าร่วม

โครงการและผลติคณุภาพเดียวกนั ภายใต้การรับรองของ กยท." 

 Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั กลา่ววา่ มีความยินดีมากที่มีการ

ด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายยางอยา่งเป็นทางการร่วมกบั การยางแหง่ประเทศไทย ซึง่ประเทศไทยและจีนมีความสมัพนัธ์

ที่ดีระหวา่งกนัมาเป็นเวลายาวนาน ประเทศจีนถือวา่มีการใช้ยางในมากที่สดุในโลก ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศ

ผู้ผลติและสง่ออกยางมากที่สดุในโลก ซึง่ในปีที่ผา่นมาประเทศจีนน าเข้ายางจากประเทศตา่ง ๆ เป็นจ านวนประมาณ 4.8 

ล้านตนั โดยน าเข้ายางจากประเทศไทยในปริมาณมากที่สดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้น าเข้าวตัถดุิบจากประเทศไทยและ

มาเลเซียป้อนเข้าโรงงานเพื่อผลติยางล้อ คิดเป็น 30,000 ตนั/วนั และในปีนีโ้รงงานจะผลติยางล้อ 800,000 เส้น และ ยาง

รถเลก็ 300,000 เส้น 

 "การร่วมธุรกิจซือ้ขายยางครัง้นีจ้ะสง่ผลดีในด้านราคาที่ยตุิธรรม เนื่องจากเป็นการซือ้ขายที่ไมผ่า่นคนกลางใดๆ 

ทัง้สิน้ และรู้สกึเช่ือมัน่ในคณุภาพยางของประเทศไทย เช่ือมัน่ใน กยท. และกลุม่เกษตรกรชาวสวนยางผู้ผลติยางที่ กยท. 

ดแูล ซึง่ กยท. จะสามารถน ายางที่มีคณุภาพสง่ให้บริษัทตามที่ต้องการได้ ซึง่น าไปสูก่ารร่วมด าเนินธุรกิจซือ้ขายยางที่ดี

ตอ่ไปในอนาคต"Mr.SHUO LU กลา่วทิง้ท้าย 

 นายสงัข์เวิน ทวดห้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง กรรมการคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศไทย (กยท.) 

กลา่ววา่ การลงนามบนัทกึข้อตกลงซือ้ขายยางระหวา่ง กยท. และ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั จากประเทศ

จีน ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยางมีความพงึพอใจมาก เพราะเรามีความมุง่หวงัในการเป็นผู้น าด้านการผลติยาง ซึง่ใน

ระดบัตา่งประเทศ เกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถท าได้ และขณะนี ้กยท.ได้ท าหน้าที่ในการมองหาตลาด เป็นสือ่กลาง

ให้กบัพอ่ค้า เพื่อรวบรวมวตัถดุิบที่มีคณุภาพขายให้ผู้บริโภคโดยตรง ฉะนัน้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่เป็นฝ่ายผลติ ฝ่าย

วตัถดุิบจะต้องให้ความส าคญัในกระบวนการผลติตัง้แตต้่นน า้คือ การดแูลและควบคมุเร่ืองคณุภาพ อยา่งเช่นยางก้อน

ถ้วย ควรให้ความระมดัระวงัไมใ่ห้มีสิง่ปลอมปน ในสว่นของกลางน า้ จะต้องมีกระบวนการผลติที่มีคณุภาพเช่นกนั เพื่อ

รักษาคณุภาพและมาตรฐานของยางพาราไทย ซึง่ผู้บริโภค หรือผู้ซือ้จะได้เช่ือมัน่และพงึพอใจตอ่สนิค้า ก่อให้เกิดการซือ้

ขายและท าธุรกิจร่วมกนัอยา่งยาวนานที่สดุ 

 

 

 

 

  



 

 



























































 


